

1. Vishnuh



Hindi Relihiyosong Lipunang

Vishnuh-Lipunan

2. Vishnuh

May-akda: Lancar Ida-Bagus

Ang Gurubesar: Propesor/ Pari/ tagapagmana at Abbot ng Vishnuh-Society sa Surinam, Brazil at Netherlands, Lancar Ida-Bagus/ R.R. Purperhart, ay ang panganay na apo ni ang huling inapo ng dinastiyang Majapahit (Bupathi Amat Paul Bolkiyah Ida-Bagus, na namatay sa Suriname noong 1965)

3. Vishnuh

4. Vishnuh

Ang Katubusan ng Orihinal na Kasalanan

Ang pagpapalaya mula sa sumpang mga
sinumpa

5. Vishnuh

6. Vishnuh

© Kopirayt:

Vishnuh-Society Suriname

Vishnuh-Society Brasil

Vishnuh- Lipunan ng Netherlands

© Kopirayt: Gurubesar Lancar Ida-Bagus/ R.R. Purperhart

© Bibliograpiya, mga larawan, at mga Illustrasyon Vishnuh-Society

Translated by Putuh-Agheng: Mrs. Milagros Ida-Bagus

© Lahat ng karapatan ay nakalaan. Walang bahagi ng publikasyon ito ang maaaring kopyahin, iimbak sa isang sistema ng pagkuha, o ipadala sa anumang anyo sa pamamagitan ng elektroniko, mekanikal, pag kopya, nagtatala o iba pa, nang walang nakasulat na pahintulot ng tagapaglathala.

7. Vishnuh

8. Vishnuh



Hindi Relihiyosong Lipunang

Muslim, Kristiyanong bansa at

Vishnuh-Lipunan

Diskriminasyon

Ang nakaraan ay may kaugnayan sa
Kasalukuyan

Ang mga dating tagasunod ng Islam, Simbahang Katoliko, at lahat ng relihiyosong organisasyon sa buong mundo ay nagkasala sa nakaraan sa lahat ng ipinagbabawal ng kanilang Diyos.

Kaya, sabi ng doktrina ng Vishnuh:

"Lahat ng pakikibahagi sa tinatawag na sagradong mga kasulatan ng Bibliya, Torah, Bhagavad Gita, Koran, at hindi pagsunod, ay katulad ng isang pack na hayop na nagdadala ng mga libro."

Sa ngayon, ang kasalukuyang mga sekta na tagasunod ay nagmula sa mga nabanggit na institusyong panrelihiyon at kasunod nito, na may inaasahang Koran at Bibliya, ay nagkasala pa rin ng iba't ibang krimen at

10. Vishnuh

malpractice laban sa sangkatauhan, kabilang ang mga pagpatay nang di-makatwiran, paglilinis ng etniko at relihiyon, ang pagpatay ng lahi ng mga Gentil, sa pag-iisip at pisikal na karahasan, pagnanakaw, pangingikil, pagkidnap at pagpatay, pagpapahirap at pang-aalipin, kung minsan ay nasa ilalim ng pagkukunwari ng demokrasya o Sharia sa ngalan ng Diyos at sa pangalan ng Allah.

At lahat ng nabanggit na sekta ng relihiyon ay literal na magkatugma, at kung sila ay demokratiko, awtokratiko o gumawa ng mga krimen sa kanilang sarili, hindi mahalaga, dahil ang katotohanan ay nananatili, gayunpaman, silang lahat ay pare-parehong nagkasala sa kanilang pagkakaisa sa Diyos o kay Allah na malinaw na malinaw na nagpapalakas ng relihiyon ang kanilang masamang hangarin.

11. Vishnuh

Ang mga tagasunod, patron, at taga suporta ng mga relihiyong iyon ay regular na magsagawa ng kanilang propaganda sa publiko, sa pamamagitan ng kanilang mga prayer house at paggamit ng media, kung saan gumaganap ang pamahalaan ng mahalagang papel.

... Hanapin ang layuning ito, sa sistema ng edukasyon sa mga relihiyosong bansa sa buong mundo kung saan ang mga bata sa mga paaralan ay maagang naapektuhan ng iba't ibang pagkabaliw ng kapangyarihang simbahan na patuloy na tinatalakay ng mga kuwento ng Bibliya at Koran at sa gayon ang lason na tinatawag na relihiyon, sa isipan ng mga bata ay inilagay.

Kaya, maging kapwa tao na nananatiling tanga sa maagang yugto, tinatakot, inaapi at madalas na napasailalim ayon sa tinatawag na konstitusyonal at demokratikong karapatan, dahil ang

12. Vishnuh

konstitusyong ay nakabatay sa kanilang mga utos sa banal na kasulatan ng Bibliya o Qur'an na ang sangkatauhan mula pa noong ito ay mabuo. ay nagdala lamang ng mga hindi kasiya-siyang karanasan at paghihirap.

Sa ngayon, ang mga kapwa tao ay napag bagong loob ng mga simbahan ng iba't ibang haluan metal na may tumpak na pag kalkula at mapanlinlang na kung saan ang kanilang mga kuwento sa relihiyon ay sinusupportahan at pinalalakas ng lahat ng uri ng mga aktibidad na kanilang inorganisa upang luwalhatiin ang kanilang relihiyon at isinama sa tinatawag na mga kawanggawa para sa mahihirap at nakikiramay sa mundo, habang ang kanilang pamamaraan ay kumakatawan sa isang sariling tabako.

Ginagawa nitong malinaw at maliwanag, na ang mga kapwa tao na patuloy na

13. Vishnuh

nagtatrabaho upang pakainin ang pinakamatandang kasamaan sa mundo na ang sangkatauhan sa pangkalahatan, at sa ngayon, ay nagdulot ng kasawian at kalungkutan, sa anumang oras ay dapat na iwasan.

... Karaniwan, ito ay kamangmangan, ang mikrobyo ng kakilakilabot na pag-uugali, na ang mga pagtatapat pati na rin ang ebidensya nito ay lehiyon.

Ang relihiyon ay isinalin sa loob ng maraming siglo bilang isang epidemya at, sa katunayan, isang banta sa sangkatauhan. Ang nagtataguyod ng relihiyon ay isang misantropo na naghahanap ng katapusan ng sangkatauhan. Ang ilang mga bansa at relihiyosong organisasyon ay nagtataguyod ng kanilang relihiyon bilang isang karapatang pantao, ngunit ang relihiyon ay masama, hindi makatao at imoralidad. Ang relihiyon ay isang sumpa sa sangkatauhan.

14. Vishnuh

... Napakahalagang gawin tungkol sa mundo doon ang lahat upang maalis ang hindi likas na relihiyosong pag-uugali dahil ang relihiyon ay malinaw na inilalarawan sa pamamagitan ng pagdurusa at isang minanang mikrobyo.

Ang isang pananampalataya ay nananatili ang kanyang kapwa mananampalataya sa kamay sa itaas ng ulo, at kaya ito ang paniniwala sa sarili ng Diyos.

... Karamihan sa mga mananampalataya sa buong mundo na tumutuligsa sa patakaran sa lupa at ang mga tagapamahala ng lupa ay relihiyoso na nagpapahintulot sa isyu na ito para sa kanila ay bawal at samakatuwid ay hindi nais na makita na sa lahat ng kaso ang relihiyon ay nangingibabaw sa kanilang masamang hangarin at na silang lahat ay may sakit sa kanilang ulo, kahit na ano pa ang mangyari. ito o ibabalik.

15. Vishnuh

Mula sa isang maagang edad ay ang mga henerasyon sa mga simbahan at mula sa bahay ay pinag-uusapan ng kanilang mga mapanlinlang na matatanda tungkol sa mga halaga at mabuting pag-uugali, ngunit ang lahat ng kanilang mabuting intensyon ay hindi pa rin nakahawak sa mananampalataya, dahil mayroong isang kakila-kilabot na sumpa sa lahat ng relihiyon, kaya paano ang relihiyosong sangkatauhan ay kumikilos at kumikilos, ngunit hindi kailanman magiging maganda. Ngunit paano ang sumpa na ito na nakasalalay sa relihiyosong sangkatauhan, kaysa ipaliwanag, at paano sila maitatalikod upang bigyang puwang ang kadalisan ng pag-iisip?

Sino ang nakikiramay at pumapabor sa Islam, Kristiyanismo o katulad na mga grupo, ay tiyak na nagkasala ng pakikipagsabwatan, bahagyang kamangmangan at kadalasang epektibong

16. Vishnuh

pagkakasangkot sa mga krimen laban sa sangkatauhan mula noon at ngayon.

... Ang paniniwalang sangkatauhan ay may kamalayan o walang kamalayan na nagkasala ng mga krimen na hindi tugma sa pandaigdigang pagkamamamayan.

... Ang kanilang mga krimen ay salungat sa panimula laban sa mga interes ng sangkatauhan, kalikasan, at buhay sa pangkalahatan upang hindi sila karapat-dapat na isulong ang karapatan ng paninirahan sa Inang Kalikasan.

Ang mga krimen na malawak ang ginagawa ng sekta ng IS at iba pang mga organisasyon at ahensya ng sekta na kinuha sa buong mundo, na tumutukoy sa naunang pagsasagawa ng mga pangunahing simbahan (Islam at Kristiyanismo) sa ngalan ng Diyos at Allah sa pangangaso ng mga mangkukulam, jihad, krusada, genocide at

17. Vishnuh

Kristiyanisasyon ng inosenteng pulutong ng mga tao na gumagamit ng mental at pisikal na karahasan.

Bagama't ang mga malupit na gawi at pagkilos ng pagbabago ng IS sa bilang ay maliit, kumpara sa likas na katangian ng mga krimen laban sa sangkatauhan tulad ng Kristiyanismo at Islam (Arabia) sa mas naunang mga panahon na mas mahaba kaysa sa isang milenyo ay ginawa sa ngalan ng Diyos at Allah, kahit ngayon, siya ay kasing seryoso at tahimik at sa lahat ng oras ay hinding-hindi pinahihintulutan.

Tandaan:

**** Sa mga millennia, kung saan ang Kristiyanismo (ang Vatican) at Islam ay gumawa ng walang limitasyong mga kalupitan laban sa inosenteng populasyon ng mundo, walang mga kakayahan sa media, tulad ng satellite TV, radyo, atbp. upang ang walang pigil na kalupitan at

18. Vishnuh

pandaigdigan ang mga paglabag sa karapatang pantao na ginawa ng nasabing mga pangunahing simbahan ay hindi maaaring isulat o ipahiwatig ng mga independiente katawan sa mundo.

... Ang lahat ng mga kalupitan at paglabag sa karapatang pantao ng pinakamataas na antas, na pagkatapos ay unti-unting ginawa ng mga simbahan at mga nakikiramay nito, ay para sa buong mundo ay isang sagradong aklat dahil sa kakulangan ng pandaigdigang pamamahayag at pamamahagi ng balita sa teknolohiya, upang ang mga bansang may walang pigil Ang karahasan ay nagulat at na-annex ng relihiyosong sangkatauhan, dahil hindi sila handa para sa isang pag-atake at hindi nila napapanahong umatras o nakarating sa kaligtasan.

... Ang mga Kristiyano at Muslim noong panahong iyon ay naging mabangis na

19. Vishnuh

hayop laban sa inosenteng sangkatauhan sa daigdig sa ngalan ng Diyos at ng Allah, bukod sa iba pa, marahas na panggagahasa, pagpugot ng ulo ng mga bata at matatanda na may mapurol na pamutol, kakilakilabot na paraan ng pagpapahirap, ang mga kalaban ay karaniwang namatay sa isang kakilakilabot na kamatayan, sila ay nabubuhay bukod sa iba pa sa isang poste na binigkis tulad ng satay, mga babaeng nag tra-traffic at may hawak na iba't ibang mga alipin sa sekso, poligamya, pang-aalipin sa bata, pedophilia, pagpatay ng lahi at mga taong lehiyon, arbitraryo na pagpatay at paghihiganti laban sa mga hindi gustong kunin ang kanilang paniniwala sa Diyos.

... At ang lahat ng ito ay nangyari sa mundo ng mga Kristiyano sa pamamagitan ng mga kabalyero at sa mundo ng Islam kasama ang Alibaba at ang apatnapung magnanakaw tulad ng mga Muslim, sa

20. Vishnuh

kalaunan ay lumawak kasama ang mga panatiko ng pananampalatayang Arabe kasama ang mga nakikiramay nito, na tulad ng mga mabangis na hayop ay napunta sa oras. sa mga nayon, mga lungsod, at mga banyagang bansa, na ngayon sa mga aklat sa Europa at Asyano ay romantiko bilang mga matatamis na batang lalaki na naghasik ng mas maaga saan man sila pumunta ng tama at katotohanan, kung saan sa katunayan 99% ay mga mamamatay-tao sa paglilingkod sa Simbahan at Mosque, kaya kumikilos sa ngalan ng mga pinuno ng relihiyon at mga panginoon..

... Kaya, ang lahat ng hindi pa naganap na kalupitan na ginawa ng IS (ISIS) ngayon at ginagawa pa rin laban sa mga inosente at kung hindi man ay naniniwalang sangkatauhan ay mga Kristiyano at Islam ang nagmamay-ari. Pati na rin ang proseso ng pag-convert ng mga dayuhang bansa sa

21. Vishnuh

panahon ng pundasyon ng mga Kristiyano at Muslim na estado at pagpapalaganap ng kanyang pananampalataya sa Diyos sa buong mundo, sumangguni sa kasalukuyang gawain ng IS (ISIS) at iba pang katulad na istilo ng sektarian na agos, na sa loob ng hindi bababa sa 2,000 taon, ayon sa kanilang kasalukuyang pamamaraan ay dapat magpatuloy sa pagpapatupad at dokumentasyon ng kanilang Caliphate kung nais nilang magkabalikat upang harapin ang Kristiyanismo at Islam....

... Kaya, kung ano ang IS (ISIS) ay hanggang ngayon accomplishes ay mani at ito ay sa ngayon ay hindi kahit isang maliit na bahagi ng kung ano ang Kristiyanismo at iba pang mga Pangunahing Simbahan ay kailangan sagutin para sa.

Samakatuwid, ganito ang sabi ng doktrina ni
Vishnuh:

22. Vishnuh

"Kung ang isang mananampalataya ay nagtuturo gamit ang kanyang hintuturo sa kanyang kapwa mananampalataya ng siyam na daliri na awtomatikong nakaturo sa kanyang sarili."

Pantay na pagkakataon? Ang lahat ba ay may pantay na pagkakataon sa mundong ito gaya ng kadalasang itinataguyod ng mga pamahalaan at relihiyosong sangkatauhan? Tiyak, ayon sa kanilang konstitusyon sa papel ngunit hindi sa praktika. Hindi, maliban kung ikaw ay Kristiyano o Muslim, o sumusunod sa isang simbahan sa isang di-umiiral na Diyos kaysa sa tila sila ay may pagkakataon na lumikha ng mga pagkakataon.

Kaya, sabi ng doktrina ng "Vishnuh":

"Mapanganib ang magtagal sa panaginip at makalimutang mabuhay."

23. Vishnuh



Sa panahon ngayon

... Ngayon ay tila wala nang pagpipilian upang lumikha ng mga pagkakataon sa mga bansang Kristiyano. Taga Europang bansa, o sa araw-araw na sumisigaw na mayroong isang demokrasya at malayang pananalita, pantay na pagkakataon, atbp. Ngunit ang lahat ng ito ay totoo lamang kapag ito ay nababagay sa Kanluraning mga bansa.

... Higit pa rito, natuklasan ng Europa na hindi normal kapag ang mga Kristiyano at Hudyo ay hindi pinapayagan na magtayo

24. Vishnuh

ng mga simbahan at sinagoga sa mga bansang Islam, ngunit ang pangungutya ng isang propeta para sa kanila ay ang pinakanatural na bagay sa mundo, dahil maaaring masaktan ng mga Europeo ang mga Muslim dahil ito ay nasa ilalim ng kalayaan sa pagpapahayag.

... Ngunit tumayo ka sa looban ng Ang Hague at tumawag minsan "ang hari ay isang moron", o "Ang mga Hudyo ay mga tupa ng tupa" at "ang Holocaust ang nararapat sa kanila", o "Ang ibig sabihin ng Black Peter ay rasismo." Tatawagin din ba nilang "Je Suis Charlie?"

... Sa lahat ng apat na kaso sa itaas, malaki ang posibilidad na ang tumatawag ay dapat harapin ang karahasan ng pulisya at ang kanyang karapatan sa kalayaan sa pagpapahayag ng walang awa ay mayayapakan.

25. Vishnuh

... Ang kanluran ay isang malaking media circus kung saan karamihan sa mga Kanluraning pulitiko ay mga sociopath, na nagsisinungaling lamang, manloloko at pagbaluktot ng katotohanan.

... Ang mga etnikong minorya ay dinidiskrimina at minamaltrato sa Netherlands, ng mga pulis, at ang pinakamataas na nakakaalam sa katakutan na ito ay hindi nangahas na magsalita sa publiko. 90% ng mga Dutch natives ay naniniwala na ang isang Muslim ay hindi dapat maging mayor, kaya 90% ay hindi sumasang-ayon lamang dahil siya ay Muslim. Na ang Muslim na ito ay nagsasalita ng mas mahusay na Dutch kaysa sa maraming Dutch, siya ay ganap na pinagsama at may Dutch na nasyonalidad, ginagawa niya ang kanyang trabaho nang mas mahusay kaysa sa hinalinhan nito, ang katutubong Dutchman ay hindi nag-abala. Pinagsama-sama nila ng diskriminasyon

26. Vishnuh

ang hindi nagagambala sa ilalim ng slogan ng "kalayaan sa pagsasalita."

... Napakaraming mga mapagkunwari, dahil ngayon ay nagsasalita ang mga desisyon ng ilang mga bansa sa Kanluran na dami upang ibenta sa mga bansang Muslim lalo na ang mga armas.

... Ang US ay nagbibigay ng \$ 5 bilyon sa Iraq. Germany para sa € 700 milyon sa Dubai at Qatar, Netherlands para sa kalahating bilyong euro sa SA, para sa US \$ 3.5 billion sa Saudi Arabia, France EUR 1.5 billion sa United Arab Emirates.

... Sa kabila ng lahat ng paghihirap na idinulot ng paniniwala kay Allah, gayon pa man ang Kanluran ay nakikipag negosyo nang husto sa mga bansang ito.

... Lahat na sa ngalan ng relihiyon at kagustuhan sa pulitika ay nagdudulot ng

27. Vishnuh

pinsala sa mundo ay dapat hatulan at labanan.

Ako ay laban sa lahat ng anyo ng genocide, kaya sa tingin ko na ang mga Pranses at ang natitirang bahagi ng Europa sa sandaling muli upang ihinto ang pang-iinsulto sa mga Muslim at ang pagkawasak ng kanilang lupain para lamang magnakaw ng langis. Ngunit upang sama-samang sirain ang African butcher group na Boko Haram, na sa hindi makatao na paraan ng mga bata at matatanda sa ilalim ng hipnosis o sa paggamit ng karahasan at pagbabanta ng kamatayan laban sa pamilya ay nagpapatupad ng mga pag-atake ng teroristang Islam, Hindi, ang mga bansa sa Kanluran ay walang nararamdaman para dito, dahil ang mga African na ito. ang mga bansa ay nahuhulog sa mga industriyalisadong bansa na kakaunti o walang pinipili, pagkatapos ay

28. Vishnuh

pinahintulutan ang kamatayan at pagkawasak.

... Para sa bagay na iyon, sila ay mga mang-aagaw lamang na hindi iniisip ang mga tao, ngunit ang pera lamang at ang kanilang sariling kaligtasan!

... Bagaman maraming mga bansa, kabilang ang mga Muslim, ang agham ng sinaunang India ay nag-aral at kinuha, ito ay sa halos lahat ng mga bansa sa Kanluran ay tulad ng pagdura sa mga Muslim, habang nakakalimutan na ang kontribusyon na ginawa ng Islam sa agham ng Europa hal.

... Ang pisika, matematika at kimika ay maraming beses na mas malaki kaysa sa anumang iba pang paniniwala sa Diyos kahit ano pa man. Ang mga numerong 0 t/ m 9 Utang Europa sa mga Arabo, si Ibn Sina o Avicenna (Latin), buong pangalan na Abu Ali al-Hussein Ibn Abdullah Ibn Sina,